

ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง พรรคความหวังใหม่เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียนพรรคการเมืองให้แก่พรรคความหวังใหม่ ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ พรรคความหวังใหม่ ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๗ ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคความหวังใหม่

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ยอมรับนโยบายพรรคความหวังใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้ว ดังข้อความที่ปรากฏท้ายประกาศนี้ ตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗

อารีย์ วงศ์อารยะ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

นโยบายพรรคความหวังใหม่

เพื่อบรรลุถึงอุดมการณ์ “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” “พรรคความหวังใหม่” จึงได้กำหนดแนวนโยบายของพรรคไว้ดังต่อไปนี้

ข้อที่หนึ่ง “พรรคความหวังใหม่” ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พรรคความหวังใหม่ เคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชนในชาติ พรรคจะพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงสถิตสถาพรควบคู่กับประเทศชาติตลอดไป

เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้สมบูรณ์และมีความมั่นคงยิ่งขึ้นไป พรรคความหวังใหม่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง เปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการที่จะควบคุมการดำเนินงานของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง ให้พรรคการเมืองมีกลไกที่สามารถถ่วงถ่วงและคัดเลือกรับบุคคลที่มีคุณภาพเข้าไปรับผิดชอบในการบริหารประเทศ และสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“พรรคความหวังใหม่” ยึดมั่นในการประสานความคิดของทุกฝ่าย โดยจะเสริมสร้างความสามัคคีและความสำนึกร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาของชาติ

พรรคไม่สนับสนุนการปกครองโดยใช้กำลังหรือใช้แนวทางการเมือง การเศรษฐกิจ และสังคมใด ๆ ที่มิได้เคารพต่อหลักการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ข้อที่สอง “พรรคความหวังใหม่” เป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกหมู่เหล่า มิใช่เป็นพรรคการเมืองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

พรรคความหวังใหม่เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การถาวร ที่เปิดกว้างให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศและทุกวัยที่ร่วมอุดมการณ์ของพรรคได้มีส่วนร่วมในกิจการทั้งปวงของพรรค และฉันทก้ำาลงกัน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

พรรคความหวังใหม่จะสร้างระบบการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า และจะเสริมสร้างสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนทุกสถานภาพทางสังคม

พรรคความหวังใหม่จะไม่ยอมให้ผู้ใด คณะใดใช้พรรคเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นอันขาด

ข้อที่สาม “พรรคความหวังใหม่” มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กระบวนการยุติธรรมเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำโดยฝ่ายใด สามารถเป็นหลักประกันและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นที่พักพิงของประชาชนได้อย่างแท้จริง

พรรคคอมมิวนิสต์ในหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินการเพื่อจัดข้อกฎหมายและการปฏิบัติใด ๆ ที่ให้อำนาจสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันขัดต่อหลักการ ที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้ประชาชนมีและใช้เสรีภาพเพื่อดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใดก็ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ความก้าวหน้าแก่สังคมและประเทศชาติ

ข้อที่สี่ “พรรคความหวังใหม่” มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และรับใช้ประชาชนได้อย่างขึ้น โดยจะชำระสะสางตัวบทกฎหมายเพื่อยกเลิกแก้ไข ส่วนที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ขัดขวางการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ ตลอดจนลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้องค์กรราชการมีความคล่องตัวรัดกุม รวมทั้งจะนำเอาเทคโนโลยีและวิธีการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้ โดยจัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ

พรรคจะควบคุม และคุ้มครองข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างของรัฐให้สามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และผลประโยชน์ของราชการและประชาชน โดยมีต้องหวั่นเกรงต่อการแทรกแซงบีบบังคับจากบุคคลใดหรือฝ่ายใด และจะสนับสนุนให้สามารถก้าวหน้าในอาชีพได้ตามหลักคุณธรรม

พรรคมุ่งมั่นพิทักษ์หลักความเป็นกลางทางการเมือง ของ
 ข้าราชการประจำ ให้ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง หรืออยู่ภายใต้
 อิทธิพลของพรรคการเมืองให้ข้าราชการประจำได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย
 อิสระเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารประเทศ บัณฑิตมีให้
 ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำปฏิบัติงานก้าวก้าวกัน หากแต่จะ
 ต้องปฏิบัติงานประสานซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักการที่ให้ข้าราชการการ
 เมืองเป็นผู้กำหนดนโยบาย และข้าราชการประจำเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
 นอกจากนี้ พรรคจะสนับสนุนระบบการทำงานของข้าราชการการเมือง ให้เกิด
 ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรการต่าง ๆ และการสนับสนุนทางงบประมาณ
 อย่างเหมาะสม

พรรคจะปรับปรุงรายได้และสวัสดิการในภาครัฐให้ทัด
 เทียมกับภาคเอกชนควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของรัฐ ให้ปฏิบัติหน้าที่
 ราชการ และให้บริการประชาชนอย่างมีเกียรติ มีวินัย มีความสุจริต
 และมีคุณธรรม

พรรคความหวังใหม่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะป้องกัน
 และจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การใช้
 อิทธิพลของข้าราชการ การข่มเหงรังแก หรือกลั่นแกล้งประชาชนให้หมด
 สิ้นไป โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จะนำผู้กระทำ
 ความผิดไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นหน้าที่ไปแล้วก็ตามมาลงโทษให้จงได้

ข้อที่ห้า “พรรคความหวังใหม่” ส่งเสริมการกระจายอำนาจจาก
 ส่วนกลางแก่ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองอย่างแท้จริง โดยให้องค์การส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจ ในการบริการ การบริหาร การงบประมาณ และกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยส่วนกลางจะเข้าไปแทรกแซง เท่าที่จำเป็นในการรักษาประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือเพื่อ ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ให้การควบคุมจาก ส่วนกลางมีขอบเขตเท่าที่จำเป็นในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ส่งเสริมให้มีการมอบอำนาจจากส่วนกลางแก่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหลัก จะต้องได้รับการมอบอำนาจในการตัดสินใจจากส่วนกลาง ในการบริหารงบประมาณ และกิจการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับความ จำเป็นในแต่ละภูมิภาค

พรรคความหวังใหม่สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท ในการเสริมหรือทดแทนภาระหน้าที่ของส่วนราชการ ในกิจการที่ควรดำเนินการ ในรูปธุรกิจเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน นโยบายท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าทางการเงิน และมีความคล่องตัวในการสนอง ตอบความปรารถนาของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ข้อที่หก “พรรคความหวังใหม่” มุ่งมั่นที่จะสร้างความ ใฝ่บูญลย์ รุ่งเรือง ให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเกษตรอุตสาหกรรมที่ ทันสมัย และพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าในอนาคต พรรคมุ่งสร้างเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง ธุรกิจและศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค

พรรคจะพัฒนาประเทศ โดยการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความ เป็นธรรม ในการกระจายรายได้ เพื่อให้ผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจ ตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

พรรคจะดำเนินการช่วยเหลือ ให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ ด้อยโอกาสในสังคมหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจน ภาระหนี้สิน ความ ขาดแคลนและความล่าช้า พรรคจะมุ่งแก้ปัญหาที่ทำกิน การถือครองที่ดิน และราคาพืชผลตกต่ำ การถูกเอารัดเอาเปรียบของเกษตรกร ปัญหาที่อยู่ อาศัยและสวัสดิการสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อย ผู้ใช้แรงงาน พ่อค้าแม่ค้า และเน้นการสร้างงานให้ทุกคนมีรายได้ที่สามารถจะสร้างชีวิตที่ดีได้

พรรคจะส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อประสิทธิภาพ ในการลดต้นทุนการผลิต และมีพลังในการต่อรองราคาผลิตผล และจัด ให้มีองค์กรที่จะให้การส่งเสริม และช่วยเหลือเกษตรกร และอุตสาหกรรม ขนาดย่อม อีกทั้งจะส่งเสริมให้มีระบบการค้าเสรีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเปลี่ยนแนวทางของรัฐ จากการมุ่งควบคุมเป็นการกำกับการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบ ธุรกิจของภาคเอกชน

พรรคจะดำเนินการแก้ไขปัญหาล้างงานให้สอดคล้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานจากแหล่งกำเนิดพลังงาน ต่าง ๆ ให้กว้างขวางกว่าการพัฒนาพลังงานจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน เน้นการอนุรักษ์และการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พรรคความหวังใหม่มุ่งปรับปรุงและรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมให้เกิดความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมากกว่าการพัฒนาทางวัตถุ

ข้อที่เจ็ด “พรรคความหวังใหม่” มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อบ้านเมือง พรรคจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชนทุกระดับชั้นโดยเท่าเทียมกัน และมุ่งปรับปรุงระบบการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคก้าวหน้าได้อย่างเพียงพอจะส่งเสริมทุกวิถีทางในการสร้างบุคลากร ครู อาจารย์ อีกทั้งปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างให้เยาวชนมีคุณภาพที่ดี ทั้งด้านความรู้และจริยธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พรรคจะส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาและการถ่ายทอดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการทั้งปวงที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทั้งนี้โดยจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติด้วย อีกทั้งจะคำนึงถึงการสร้างชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ โดยพิทักษ์รักษาระบบนิเวศน์ให้ถูกหลักวิชาการ เพื่อแก้มลภาวะอันเป็นปัญหาที่รุนแรง อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ยังขาดระบบการวางแผนที่ดี

พรรคความหวังใหม่จะพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในชนบท ให้ก้าวหน้าใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับส่วนกลาง โดยจัดบริการสาธารณะทั้ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ รวมตลอดทั้งการ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในชนบทให้สูงขึ้น อันจะป้องกัน แก้ไขปัญหาการอพยพและการว่างงานได้

ข้อที่แปด “พรรคความหวังใหม่” มุ่งมั่นในการให้ความคุ้มครอง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ให้พ้นจากการประทุษร้าย ข่มขู่คุกคาม หรือข่มเหงจากอิทธิพลอำนาจมืดทั้งปวง

พรรคจะขจัดยาเสพติดและการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยจะมุ่งกำจัดต้นตอการผลิต การค้ารายใหญ่และรายย่อยอย่างเด็ดขาด และจะเผยแพร่ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึง พรรคจะขยายการบริการสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนใน ชนบทที่ห่างไกล

พรรคส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อให้มีการนำหลักศีลธรรมคำสั่งสอนของศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิตที่ดี และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม และในชาติ พร้อมทั้งขจัดสิ่งที่ไม่ชอบมา ให้ประชาชนหลงผิดและก่อให้เกิดความเสื่อมในสังคม

พรรคส่งเสริมและบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอัน ดีงามของชาติเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติได้ตระหนัก ถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยพรรค

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๗

มีความเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ข้อที่เก้า “พรรคความหวังใหม่” มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งเครื่องจักรของกองทัพไทยทั้งด้านกำลังพล กำลังอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้กองทัพเป็นหลักประกันที่วางใจได้ในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตยและความมั่นคงของชาติ

พรรคสนับสนุนบทบาทของกองทัพในยามสันติ ให้กองทัพมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พรรคความหวังใหม่ จะแก้ไขปัญหารายได้และสวัสดิการของกำลังพลในกองทัพ ให้ทัดเทียมกับส่วนราชการอื่น เพื่อให้บุคลากรของกองทัพสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสมกับเป็นผู้พิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริง

ข้อที่สิบ “พรรคความหวังใหม่” มุ่งสร้างสันติภาพและพยายามแก้ปัญหาระหว่างประเทศโดยสันติวิธี จะกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม บนหลักการของความเสมอภาค กฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ และจะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศไทย และชาวไทยในต่างประเทศ